

BÁO CÁO
kết quả công tác Tuyên giáo năm 2019

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, DƯ LUẬN XÃ HỘI

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Ngay từ đầu năm, các địa phương, đơn vị đã phát động phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động, góp phần vào kết quả chung trên các lĩnh vực trong năm qua.

Tuy nhiên, trong năm dư luận cũng nổi lên một số vấn đề như: tình hình ô nhiễm môi trường; việc sử dụng hóa chất độc hại trong bảo quản, chế biến thực phẩm; sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; vi phạm an toàn giao thông và tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp; tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng...đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và gây bức xúc trong nhân dân.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm theo dõi sự việc tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 và các tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông; đồng tình với cách ứng xử của Đảng và Chính phủ ta trong thời gian qua. Nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng Trung ương sớm cung cấp thông tin kịp thời hơn về tình hình, kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biết.

Dư luận quan tâm đến việc quản lý đất đai, quy hoạch đô thị và những sai phạm xảy ra trên địa bàn thành phố Phan Thiết; đồng tình việc UBND tỉnh có văn bản đề nghị dừng hoạt động của các dự án liên quan đến đất đai trên địa bàn và mong muốn cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Trên cơ sở tham mưu và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao theo Quyết định số 1353-QĐ/TU, ngày 28/12/2018 về “*Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh*”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 145-KH/BTGTU, ngày 18/01/2019 về “*Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019*”. Đến nay, đã hoàn thành tốt (và có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc) 11/11 nhiệm vụ được giao và một số nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, một số nhiệm vụ nổi bật là:

(1) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chuyên đề năm 2019 về “*Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, toàn tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt cho 107.406 lượt người tham gia, 100% các chi, đảng bộ, các đoàn thể, địa phương, đơn vị tổ chức học tập, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đúng kế hoạch đề ra. Việc tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người, toàn tỉnh đã triển khai tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt bằng nhiều hình thức khá phong phú như: nghe báo cáo viên nói chuyện, thi tìm hiểu về Di chúc, về tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm, văn nghệ, báo công dâng Bác...qua đó, tạo không khí phấn khởi và tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

(2) Ban hành 03 chương trình, 06 chuyên đề lý luận chính trị và đưa vào sử dụng phần mềm bộ câu hỏi, đáp án chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới...đã tạo sự chủ động cho giảng viên và học viên về thời gian và nội dung bồi dưỡng học tập; đánh giá khách quan kết quả học tập và rút ngắn thời gian đến lớp học của học viên.

(3) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho 1.793 cán bộ lãnh đạo quản lý theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị, sau khi tham gia các học viên đã viết thu hoạch được 1.762 bài thu hoạch (đạt 98,27%).

(4) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Bình Thuận năm 2019, toàn tỉnh có 25 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ các hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện, Ban Tổ chức hội thi đã công nhận 15 thí sinh đạt loại giỏi, khen thưởng cho 10 thí sinh đạt giải cao; cử 02 thí sinh tham gia, trong đó, có 01 thí sinh đã đạt giải Nhất tại hội thi báo cáo viên giỏi khu vực phía Nam (20 tỉnh, thành từ Bình Thuận trở vào) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

(5) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận năm 2019, đã được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 48 tác phẩm báo chí dự thi, Hội đồng xét chọn đã chọn 20 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải, gồm: 4 giải B, 6 giải C, 10 giải khuyến khích.

(6) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học: “*Phát triển bền vững kinh tế biển ở các tỉnh, thành duyên hải miền Trung và phía Nam dựa trên lợi thế so sánh*” với hơn 150 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo, quản lý tham dự, hội thảo đã đánh giá về tình hình, thực trạng phát triển kinh tế biển hiện nay của các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung và phía Nam trong thời gian qua, phân tích, làm rõ nguyên nhân những hạn chế, đề xuất nhiều giải pháp hướng sự phát triển bền vững dựa trên lợi thế so sánh...đây cũng là dịp để Bình Thuận và các tỉnh, thành duyên hải miền Trung và phía Nam xác định giải pháp tốt nhất, nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của mình đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển mà Nghị quyết số 36-NQ/TW,

ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã xác định.

(7) Tham mưu Đề án: *Đảm bảo thông tin liên lạc và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động khi phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, an toàn xã hội* và Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch*”; thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (*viết tắt là Ban Chỉ đạo 35-16*).

(8) Tổ chức ký kết với UBND về chương trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân (giai đoạn 2019 - 2024) thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân*”

(9) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “*Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước*”. Qua 05 năm thực hiện các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, được sự đồng thuận trong Đảng và trong xã hội, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

(10) Tổ chức tập huấn cho 154 cán bộ làm công tác khoa giáo của ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; trưởng, phó ban tuyên - vận các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng đối với cán bộ làm công tác khoa giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(11) Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các hội thảo góp ý hồ sơ khoa học, hồ sơ trưng bày Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, ngày 14/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2916/QĐ-UBND về “*Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ*”; triển khai Đề án “*Nghiên cứu, nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử địa phương trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận*”; tham mưu xuất bản “*Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tập I, 1930 - 1954*” và “*Hoạt động đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng tỉnh Bình Thuận trong nhà tù, trại giam của địch ở miền Nam (1954 - 1975)*”; tổ chức hội thảo lần 1 biên soạn Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập II (1954 - 1975).

(12) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đã in phát hành sổ tay “*Giao tiếp Tiếng Việt - Tiếng Chăm*” (450 cuốn), sổ tay “*Giao tiếp Tiếng Việt - Tiếng Cơ Ho*” (450 cuốn), để phục vụ nhiệm vụ công tác, giao tiếp, sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức khi được điều động, tăng cường công tác tại vùng đồng bào dân tộc: Chăm, Cơ Ho trên địa bàn tỉnh.

(13) Tham mưu ban Thường vụ Tỉnh ủy mời báo cáo viên trung ương cung cấp thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đảm bảo thời gian, nội dung chất lượng, số lượng người nghe nhiều hơn (mỗi quý 01 lần).

(14) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các báo cáo sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác tuyên giáo đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

(15) Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các đoàn của trung ương về làm việc tại tỉnh cũng như được Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền (08 đoàn).

(16) Tổ chức hội nghị giao ban với ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố để định hướng chuyên môn và nắm bắt thông tin kịp thời từ cơ sở (6 tháng một lần).

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

1. Công tác lý luận chính trị

- Các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng (khóa XII)⁽¹⁾ bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến cấp cơ sở, tỷ lệ đảng viên tham gia đạt từ 96%; việc tổ chức thảo luận góp ý chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, viết bài thu hoạch trong cán bộ, đảng viên sau khi học tập nghị quyết và xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết kể cả người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc; công tác triển khai thực hiện được bám sát tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra; việc tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết đến nhân dân được chú trọng, đa dạng hóa với nhiều hình thức... đã góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống.

- Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên được các cấp tiếp tục quan tâm tổ chức nhiều chương trình, khóa học và thường xuyên đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy.

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho gần 2.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh theo Quy định số 164 - QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị với các nội dung như: Địa chính trị, địa kinh tế, địa an ninh - quốc phòng, ảnh hưởng và tác động đến Việt Nam và tỉnh Bình Thuận; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vấn đề liên kết vùng trong phát triển du lịch bền vững, chọn lọc thông tin và việc

⁽¹⁾ Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và Chương trình hành động số 65-CTr/TU, ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII); Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của BCH TW (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 03/6/2019 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 02/02/2008 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 18/6/2019 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Hướng dẫn và biên tập tài liệu sinh hoạt cho các chi bộ trong tỉnh về Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của BBT TW Đảng (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

xử lý phù hợp các loại thông tin trong tình hình hiện nay. Hàng quý mời báo cáo viên trung ương cung cấp thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh với các chuyên đề như: Kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội; kinh tế Việt Nam trước căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, sự biến động của tình hình thế giới, khu vực và dự báo; tình hình Biển Đông thời gian gần đây....Ban hành 03 chương trình lý luận chính trị, 06 chuyên đề; đưa vào sử dụng phần mềm Bộ câu hỏi, đáp án chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới...

+ Trường Chính trị tỉnh mở 50/47 lớp với 3.863 học viên, đạt tỷ lệ 106,38% kế hoạch năm. Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức; biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm phần nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở.

+ Trung tâm chính trị cấp huyện chủ động tổ chức nhiều lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị theo kế hoạch; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp trung cấp lý luận chính trị tại chức cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn; thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn chương trình mới của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đã mở 709 lớp bồi dưỡng cho 73.862 lượt học viên tham gia học tập như: lớp đối tượng kết nạp đảng, lý luận chính trị cho đảng viên mới, bí thư chi bộ và cấp ủy, sơ cấp lý luận chính trị, công tác đoàn thể, các chương trình chuyên đề, công tác tuyên giáo ở cơ sở, nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực lý luận chính trị, chuyên đề công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên...Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham mưu ban hành quy chế tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng đảng và đảng viên mới theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Phòng Chính trị Quân sự tỉnh, Biên phòng và Công an tỉnh tham mưu cấp ủy tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, thông tin thời sự, ôn lại truyền thống cho cán bộ chiến sĩ...

2. Công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng

- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp đã có nhiều nỗ lực, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và cấp ủy địa phương, đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị quốc tế, trong nước, trong tỉnh như: Hoạt động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam của tàu HD8 Trung Quốc; đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tả lợn châu Phi; gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; dự án đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh; các ngày lễ, kỷ niệm như: 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm ngày mở đường Trường Sơn, 72 năm ngày thương binh liệt sỹ, 74 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Lữ đoàn 681 - Vùng 2 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về biển đảo; quan điểm của Đảng, Nhà nước giải quyết các vấn đề tranh chấp Biển Đông trên cơ sở hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế; truyền thống, tiềm lực quân sự, vai trò chấp pháp trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam²...cho hàng trăm ngàn lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên. Ngoài ra, các cấp, các ngành, các huyện, thị, thành ủy, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận còn tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền biển đảo như: triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý; đăng tải hàng trăm lượt tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về biển đảo, về Luật biển Việt Nam...Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước; nâng cao hiểu biết pháp luật về biển, đảo; nâng cao ý chí, trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tin tưởng vào sự lãnh đạo và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

- Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục được duy trì; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện được củng cố, kiện toàn, tập huấn; định kỳ tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; biên tập, phát hành tập Thông công tác tuyên giáo đến các chi bộ để sinh hoạt với nội dung, hình thức đổi mới theo hướng sinh động, hấp dẫn, phản ánh nhiều hơn các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, đảm bảo phục vụ tốt công tác sinh hoạt chi bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh có 25 thí sinh được lựa chọn từ các hội thi báo cáo viên giỏi cấp cơ sở tham dự. Sau 02 ngày tranh tài Ban Tổ chức hội thi cấp tỉnh đã khen thưởng cho 10 thí sinh đạt giải cao, chọn 02 thí sinh tham gia hội thi khu vực phía Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Tại hội thi khu vực, 01 thí sinh tỉnh Bình Thuận đạt giải nhất, được chọn dự thi cấp trung ương.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, định hướng trên Internet, mạng xã hội và phát triển thành viên; đăng tải, chia sẻ hơn 1.500 tin, bài, ảnh, clip với hơn 10.000 lượt bình luận, chia sẻ, trạng thái cảm xúc về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các nhóm điều hành, cán bộ chuyên trách đã bám sát quy chế, nội dung chỉ đạo hoạt động từ tỉnh, theo dõi nắm bắt tình hình dư luận xã hội, những vấn đề được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ, từ đó cập nhật, cung cấp, chia sẻ các nội dung cần tuyên truyền, hỗ trợ thông tin; phản ánh đến cấp thẩm quyền phối hợp giải quyết...; tham gia phản bác nhiều trang có clip, hình ảnh, tin, bài xuyên tạc, sai trái, bịa đặt, bài viết tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà

² Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TW (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Chương trình hành động số 10 -Ctr/Tu, ngày 18/01/2019 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”...

nước. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet toàn tỉnh đạt một số kết quả:

+ *Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Thuận Bắc* thành lập nhóm facebook công khai ở Mặt trận, đoàn thể huyện và xã, thị trấn, gần tập huấn 104 thành viên, tổ thư ký giúp việc BCD 35, cộng tác viên dư luận xã hội và quản trị viên. Trong năm, nhóm Quê hương Hàm Thuận Bắc phát triển 1.506 thành viên, nâng tổng số 2.946 thành viên. Các nhóm của Mặt trận, các đoàn thể huyện và xã, thị trấn phát triển 2.437 thành viên; phối hợp với các ngành chức năng và xã, thị trấn nắm tình hình, kịp thời cung cấp thông tin; thường xuyên theo dõi một số tài khoản facebook cá nhân có những bài viết sai trái, xấu, độc trên mạng xã hội để viết bài đấu tranh hoặc chia sẻ, định hướng kịp thời dư luận.

+ *Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Thuận Nam* phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền định hướng trên Internet, mạng xã hội và phát triển thành viên nhóm; đến nay, trang Quê hương Hàm Thuận Nam có 479 thành viên, đăng tải 681 bài viết, 29 bài bình luận...

+ *Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Bình* phát huy hiệu quả nhóm facebook "Quê hương Bắc Bình", đăng tải tin, bài tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Đến tháng 11/2019 nhóm đã có 2.386 thành viên. Kênh youtube "Quê hương Bắc Bình" đăng tải 04 clip với 2.895 lượt xem.

+ *Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuy Phong* phát triển 850 thành viên và viết tin bài tuyên truyền định hướng trên trang facebook Quê hương Tuy Phong. Bên cạnh đó, cấp ủy các xã, thị trấn và các đoàn thể đều thành lập trang facebook để chia sẻ thông tin, cổ vũ lối sống tích cực, nhân văn, vì cộng đồng; phản bác những luận điệu sai trái gây ảnh hưởng tiêu cực tới quê hương, đất nước.

+ *Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Tân* thành lập 01 nhóm công khai đến nay có 1.482 thành viên; phối hợp một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể hình thành các trang, nhóm tham gia tuyên truyền, định hướng, chia sẻ những clip, thông tin tích cực; tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt trên facebook nhằm ngăn chặn các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống của các thế lực thù địch, cơ hội trên địa bàn huyện.

+ *Ban Tuyên giáo Thị ủy La Gi* xây dựng fanpage Tuyên giáo La Gi, đến nay đã có 258 lượt thích, 259 người theo dõi, chia sẻ bài viết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội. Nhóm công khai Quê hương La Gi có 1.433 thành viên tham gia/852 bài viết, bình luận và cảm xúc.

+ *Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh* nắm bắt tình hình, theo dõi đối tượng, đấu tranh với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội; phát huy tốt vai trò chỉ đạo định hướng, trao đổi thông tin, thông báo tình hình, kết quả phối hợp, tham gia đấu tranh, vạch trần, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; các nội dung, hình ảnh hạ thấp uy tín của Quân đội và Công an; đăng tải, chia sẻ,

viết bài tuyên truyền về các hoạt động tích cực của lực lượng vũ trang quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh.

+ *Các phòng chức năng - Công an tỉnh* đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước những vấn đề “nóng” bức xúc tại địa phương; trang công khai đăng và chia sẻ trên hàng trăm lượt tin, bài phản bác, định hướng dư luận trên Internet; đồng thời, tham gia nhiều lượt bình luận đấu tranh phản bác lại luận điệu sai trái của thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội.

+ *Fanpage Tuyên giáo Bình Thuận* đăng tải hơn 200 bài viết về các sự kiện kỷ niệm lớn, tình hình được dư luận trong tỉnh và cả nước quan tâm... có gần 300.000 lượt người tiếp cận bài viết, hơn 80.000 lượt tương tác.

Nhìn chung, công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả, bước đầu có sự kết nối, phối hợp giữa các lực lượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin dư luận xã hội

- Ban tuyên giáo các cấp tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội với nhiều hình thức, thông qua phản ánh nhanh bằng điện thoại, báo cáo định kỳ về tình hình dư luận xã hội trên địa bàn, hội nghị báo cáo viên, các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân, theo dõi đơn thư khiếu nại tố cáo, các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội... Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội đã đạt được những kết quả nhất định, nhất là việc chủ động theo dõi, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội liên quan việc tàu HD8 Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Qua đó, tham mưu cấp ủy có biện pháp chỉ đạo, định hướng kịp thời, góp phần giữ vững ổn định tình hình, không để các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị, phản động lợi dụng kích động chống phá. Từ nội dung phản ánh, chọn lọc, phân tích, đánh giá, rút ra những vấn đề tham mưu cấp ủy trực tiếp xử lý hoặc kiến nghị, phản ánh lên cấp trên. Mỗi tháng, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ, xử lý hàng chục nội dung; các địa phương, các ngành chủ động xử lý các vấn đề dư luận phản ánh thuộc phạm vi quản lý. Sau khi có kết quả từ các cơ quan liên quan, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã phản hồi thông tin, định hướng dư luận xã hội thông qua hội nghị giao ban.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tổ chức ký kết với UBND tỉnh chương trình phối hợp trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2024; sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội*”; thường xuyên củng cố, kiện toàn, định hướng hoạt động cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn; duy trì, tăng cường giao ban cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ, giao ban chuyên đề, mở rộng thành phần tham dự; tổ chức các cuộc khảo sát, điều tra, thăm dò dư luận xã hội trên

hiều lĩnh vực...Qua các cuộc giao ban, điều tra dư luận xã hội, nhiều thông tin được tập hợp báo cáo, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, khắc phục những thiếu sót, góp phần ổn định tình hình, giải quyết những bức xúc của nhân dân trên địa bàn.

Nhìn chung, công tác nắm bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội tiếp tục được triển khai, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

4. Công tác báo chí xuất bản

- Các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thông tin, tuyên truyền kịp thời, trung thực đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 ngày mất của Người; nhiều tin, bài về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ, góp phần tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

- Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục thực hiện có đổi mới, nâng dần chất lượng nội dung và hình thức, đi dần vào nền nếp. Đối với những vấn đề dư luận xã hội và các vụ việc nổi lên do báo chí phản ánh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đến dự họp để cung cấp thêm thông tin và trao đổi với báo chí tại hội nghị giao ban. Sau hội nghị, đã tổng hợp, phát hành thông báo gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để báo cáo và các cơ quan, đơn vị dự họp; trong đó, đề xuất kiến nghị trách nhiệm giải quyết của các sở, ban ngành và các địa phương có liên quan. Nhiều nội dung được UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết, xử lý theo quy định. Trong năm 2019, đã đề nghị xử lý 70 nhóm vấn đề do báo chí phản ánh, mời hơn 20 lượt các địa phương, ban ngành dự giao ban báo chí, cung cấp hơn 30 nội dung.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết trao giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận năm 2019, đã có 20/48 tác phẩm báo chí dự đạt từ giải B đến khuyến khích (không có giải A) và chọn lựa một số tác phẩm tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019.

Nhìn chung, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị và diễn biến tình hình thực tế của địa phương; các chuyên trang, chuyên mục duy trì đều đặn, chất lượng tin, bài tốt, có nhiều bài viết phân tích sâu sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

5. Công tác khoa giáo

Ban tuyên giáo các cấp và các sở, ngành trong khối khoa giáo đã tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền triển khai, kiểm tra,

giám sát thực hiện nhiệm vụ, hội nghị tập huấn, thẩm định, góp ý các văn bản, báo cáo, đề án liên quan lĩnh vực khoa giáo.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy in và phát hành 02 cuốn sổ tay “*Giao tiếp Tiếng Việt - Tiếng Chăm*”, “*Giao tiếp Tiếng Việt - Tiếng Cơ Ho*” nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức giao tiếp, sinh hoạt, khi được điều động, tăng cường công tác tại vùng đồng bào dân tộc Chăm, Cơ Ho trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn công tác khoa giáo năm 2019 cho 154 cán bộ ban tuyên giáo trong toàn tỉnh tham gia; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII), thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “*Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội*”; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống; khảo sát và tọa đàm về phát triển nhiệt điện tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các báo cáo sơ, tổng kết chuyên đề³.

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Tỷ lệ huy động học sinh đến trường tại các bậc học, cấp học đều tăng và vượt kế hoạch. Chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp cao hơn năm học 2017 - 2018; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông không thấp hơn mức bình quân chung của toàn quốc; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm so với năm học 2017 – 2018; đến năm 2019, toàn tỉnh có 225 trường đạt chuẩn quốc gia.

- Lĩnh vực lao động, việc làm và đào tạo nghề: Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động và quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp. Tổ chức tuyển chọn, đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc; triển khai kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan...; công tác dạy nghề tiếp tục được tăng cường, nhất là đào tạo các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 19.210 lao động, các cơ sở giáo dục nghề tuyển mới và đào tạo nghề cho 10.546 người.

- Lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN): Triển khai các chương trình như: phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 thuộc chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) lên sàn giao dịch thương mại điện tử; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020; tập huấn kỹ năng truyền thông KH&CN năm 2019

³ sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chương trình hành động số 31-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về “*Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế*”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 30-NQ/TU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao*”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 06/01/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI), Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 11/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về “*Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới*”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “*Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*”.

với chủ đề “*Nâng cao kỹ năng truyền thông KH&CN thích ứng với công nghiệp 4.0 của tỉnh Bình Thuận năm 2019*”.

- Lĩnh vực y tế: Triển khai thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, các vấn đề xã hội, y tế cơ sở, phòng bệnh, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm, dân số và phát triển, các đề án, chương trình sức khỏe toàn dân, công tác phòng chống sốt xuất huyết, sốt rét và các bệnh truyền nhiễm như cúm A H1N1, H5N1, H7N9, bệnh tay chân miệng, dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ nằm trong tầm kiểm soát, không có dịch lớn xảy ra.

- Lĩnh vực thể dục - thể thao: Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển, thu hút nhiều người tham gia tập luyện; thể thao thành tích tại Seagame 30 Philipinnes, 05 vận động viên quê Bình Thuận đạt 01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc và 02 huy chương đồng, đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.

6. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo dự án xây dựng Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, tổ chức các hội thảo góp ý hồ sơ khoa học, hồ sơ trưng bày khu di tích. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo về nội dung xuất bản “*Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tập I (1930 - 1954)*”, “*Hoạt động đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng tỉnh Bình Thuận trong nhà tù, trại giam của địch ở miền Nam (1954 - 1975)*”; tổ chức hội thảo lần 1, xây dựng Kế hoạch biên soạn “*Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tập II (1954 - 1975)*”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 24/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống đến năm 2020*” và Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng*”. Triển khai Đề án “*Nghiên cứu, nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử địa phương trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận*”.

- Ban tuyên giáo cấp huyện tham mưu thường trực cấp ủy chỉ đạo, đẩy mạnh tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, phường, thị trấn⁴. Toàn tỉnh đã phát hành được 11 tập lịch sử, nâng tổng số sách phát hành đến cuối năm 2019 đạt 224 tập lịch sử (cấp tỉnh 67; huyện, thị, thành phố 42; xã, phường, thị trấn 115).

7. Công tác văn hóa - văn nghệ

- Bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng kịp thời nhu cầu hưởng thụ của người dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh

⁴ Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Võ Xu (1959 - 2015); Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Thạnh (1945 - 2010); Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Hiệp (1975 - 2010); Lịch sử Đảng bộ xã Tân Lập (1975 - 2010); Lịch sử truyền thống của Đảng bộ thị trấn Lạc Tân (1954 - 2010); Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Liêm, (tập I, 1930 - 1975); Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Mỹ (1975 - 2015); Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hà (1975 - 2015); Lịch sử phong trào công nhân, viên chức lao động và Công đoàn tỉnh Bình Thuận (1930 - 2018); Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thành (1945 - 2015); Lịch sử truyền thống xã Phan Hòa (1945-1975)....

ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội đối với các chi hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam*” trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “*Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước*” và tiếp tục triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “*Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới*”

- Phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển rộng khắp, đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức⁵. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật và hướng dẫn triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, các loại hình nghệ thuật của các dân tộc Chăm, Raglay, K’ho và Châu ro...góp phần phát triển nền văn học, nghệ thuật của tỉnh mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam; tập trung chấn chỉnh các hoạt động văn hóa nhạy cảm; hướng dẫn dịch vụ văn hóa công cộng, nội dung tổ chức phân hội tại các lễ hội tế đình làng, lễ hội của đồng bào Chăm, đồng bào Nùng, Hoa, Tày... đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh quán triệt hội viên sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân; tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Đà Nẵng; thực tế sáng tác tại các tỉnh Đông Bắc, Đông Nam bộ; tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật “*Sắc màu Bình Thuận*” lần thứ VII - năm 2019, ngày Giỗ tổ Sân khấu 2019, Trại sáng tác Văn - Thơ tuổi học trò tỉnh Bình Thuận năm 2019; duy trì xuất bản Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận theo định kỳ 2 tháng/1 số; hỗ trợ xuất bản 03 tập truyện ngắn, 02 tập thơ cho 5 tác giả và hỗ trợ đầu tư sáng tác cho các tác phẩm Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Âm nhạc.

8. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”

- Các cấp các ngành tiếp tục bám sát mục đích, yêu cầu 06 nội dung chỉ đạo, 03 vấn đề bức xúc, nổi cộm và 03 nội dung đột phá theo Kế hoạch số 31-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú ý 03 vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết (*bảo vệ môi trường; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và tệ nạn xã hội*); đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khắc

⁽⁵⁾ Các hoạt động được duy trì hàng năm như Liên hoan Tiếng hát về nguồn; Ngày hội văn hóa - Thể thao các dân tộc ở Bắc Bình; hoạt động các Câu lạc bộ, đội, nhóm thơ, văn, nhiếp ảnh, đờn ca tài tử; các chương trình nghệ thuật chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm tại trung tâm tỉnh lỵ và huyện, thị xã; biểu diễn giao lưu tác giả - tác phẩm.

phục bệnh thành tích, hình thức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

- Việc triển khai Chuyên đề năm 2019 về “*Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở, đã tổ chức học tập, quán triệt cho 106.040 lượt người tham gia⁶. Công tác tuyên truyền, phổ biến được quan tâm triển khai đến đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Việc đăng ký cam kết gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo của cấp ủy trực tiếp và vận dụng cụ thể vào công việc của cá nhân đạt cao.

- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn, địa phương, cơ quan, đơn vị⁷ như: thi tìm hiểu về Di chúc, tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tọa đàm, Hội thảo khoa học⁸; triển lãm, hoạt động về nguồn⁹...; các địa phương có di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm, viếng, dâng hương, báo công; qua đó, đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tạo không khí phấn khởi và chuyển biến rõ nét trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

+ *Đảng bộ Quân sự tỉnh* tổ chức sơ kết 05 năm Cuộc vận động *Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ* và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hệ thống phát thanh nội bộ các đơn vị có 2.200 phút tuyên truyền, lực lượng 47 đảng hơn 1.000 bài, 1.500 lượt chia sẻ, 1.300 lượt bình luận về thân thể, sự nghiệp, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức 05 đoàn với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ thăm, viếng, dâng hương, báo công tại

⁶ Số lượng đảng viên tham gia học tập, quán triệt tại chi, đảng bộ cơ sở nơi mình sinh hoạt là 29.924, đạt tỷ lệ 93,06%. Số cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập chung với đảng viên tại chi, đảng bộ là 6.512. Số đoàn viên, hội viên được triển khai trong các buổi sinh hoạt là 129.611

⁷ Mời báo cáo viên nói chuyện; Bí thư chi, đảng bộ trực tiếp sinh hoạt nội dung tại chi bộ, cơ quan, đơn vị theo Đề cương và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp; nghe đĩa DVD Bài nói của GS.TS Hoàng Chí Bảo (*tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp*).

⁸ *Huyện Đức Linh* tổ chức Hội thi kể chuyện về cuộc đời, thân thể, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và thi văn nghệ với chủ đề “Ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu”; tham gia liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Bình Thuận lần thứ 13 với phóng sự “Người thầy làm theo lời Bác”, đạt giải C. *Thị xã La Gi* tổ chức đêm văn nghệ kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, kỷ niệm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. *Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh* tổ chức Cuộc thi viết về sự nghiệp, thân thể và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. *Trường Chính trị tỉnh* tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”. *Huyện Hàm Thuận Nam* tổ chức tọa đàm ở một số chi bộ trong khối (Mặt trận, Hội Cựu Chiến binh, Huyện đoàn và Liên đoàn Lao động).

⁹ *Thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết, huyện Bắc Bình* triển lãm ảnh Bác Hồ và thành tựu 50 năm thực hiện Di chúc của Bác lồng ghép khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời, tổ chức các buổi văn nghệ với chủ đề về Bác Hồ và quê hương, đất nước. *Huyện Phú Quý* thăm viếng, báo công dâng Bác và rước Đuốc Bác Hồ (ở núi Cẩm), thắp hương tưởng niệm tại Bia ghi danh các liệt sĩ của huyện, thăm tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. *Huyện Hàm Tân, Thanh tra tỉnh* tổ chức viếng, dâng hương, báo công với Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận, đồng thời xem tư liệu về Di chúc của Bác, nghe thuyết minh về các di tích tại Trường Dục Thanh Phan Thiết.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận và Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh; phối hợp với Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Bình Phước, Đoàn Ca múa nhạc Biển Xanh tỉnh Bình Thuận, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 7 biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; tìm kiếm và quy tập 13 hài cốt liệt sỹ đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh...

+ *Tỉnh Đoàn Bình Thuận* tổ chức đợt sinh hoạt chính trị hưởng ứng phát động *Hành trình tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác* giúp đoàn viên, thanh, thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

+ *Sở Thông tin - Truyền thông* chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí, các trang thông tin điện tử, bản tin phản ánh, tuyên truyền đậm nét về các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người; xây dựng chuyên trang, chuyên mục đặc biệt có nhiều tin, bài phản ánh các hoạt động kỷ niệm ở các địa phương, đơn vị. Fanpage Tuyên giáo Bình Thuận đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết liên quan đến nội dung bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ *Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh* thực hiện tiếp phát sóng Chương trình truyền hình trực tiếp các hoạt động kỷ niệm ở cấp Trung ương; phối hợp phát sóng các chương trình tọa đàm, phóng sự, tin, bài... phản ánh kết quả các hoạt động kỷ niệm ở các đảng bộ, địa phương trong toàn tỉnh.

+ *Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch* chỉ đạo tổ chức các hoạt động giới thiệu, trưng bày hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh và Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, về quê hương Bình Thuận, về đất nước, con người Việt Nam trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người; tổ chức chiếu phim về Bác Hồ, Chương trình nghệ thuật đặc biệt vào dịp Quốc khánh 02/9/2019 tại thành phố Phan Thiết và các địa phương trong tỉnh; hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể (*Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân*) và 02 cá nhân (*Nguyễn Phú Thanh - Tổ trưởng Tổ đặc nhiệm phòng chống tội phạm, Công an thành phố Phan Thiết và Trần Thanh Hiếu - Giám đốc Công ty bao bì Trung Phát, huyện Hàm Tân*) có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2016 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; nhất là đợt sinh hoạt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người đã nâng cao nhận thức, tình cảm, tạo chuyển biến mạnh mẽ

về ý thức trách nhiệm, thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

9. Kết quả triển khai thực hiện mô hình Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã và Tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn, khu phố trên toàn tỉnh; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố”

- Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn thành lập Ban Tuyên giáo - Dân vận với tổng số 1333 thành viên¹⁰. Việc thực hiện mô hình Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã và Tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn, khu phố trên toàn tỉnh theo Hướng dẫn liên tịch số 32-HDLT/TG-TC-DV, ngày 22/3/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy đạt được một số kết quả như: phương thức, nội dung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới theo hướng tinh gọn, giảm chồng chéo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương; tham mưu cấp ủy triển khai tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng có hiệu quả; vận động quần chúng và các nhiệm vụ khác trên lĩnh vực Tuyên giáo - Dân vận được thực hiện tốt; qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, mô hình Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã và Tổ Tuyên giáo - Dân vận thôn, khu phố trên toàn tỉnh còn khó khăn nhất định; các thành viên trong tổ phải kiêm nhiệm thêm công việc, thường xuyên biến động, chế độ hỗ trợ, phụ cấp không có; đồng thời trình độ, năng lực còn hạn chế, hiệu quả chưa cao so với yêu cầu.

- Việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố” đạt một số kết quả. Các phong trào thi đua diễn ra rộng khắp, sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần làm đổi diện mạo địa phương cũng như giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số thôn, khu phố còn hạn chế như: tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi diễn biến còn phức tạp, nhất là tệ nạn trộm cắp, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm an toàn giao thông vẫn còn xảy ra; việc tổ chức hội nghị sơ kết hàng năm có nơi thực hiện chậm, thiếu chặt chẽ.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Các lĩnh vực công tác tuyên giáo, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đã được triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo về nội dung và yêu cầu.

- Công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tiếp tục nâng dần về chất lượng; số lượng cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia

⁽¹⁰⁾ Phan Thiết (194 thành viên), Đức Linh (141), Tuy Phong (135), Hàm Tân (104), Bắc Bình (196), Phú Quý (32), La Gi (94), Hàm Thuận Bắc (262), Hàm Thuận Nam (125), Tánh Linh (126).

học tập, quán triệt ngày càng nhiều; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết được các cấp ủy xây dựng đảm bảo yêu cầu chỉ đạo.

- Công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị thực hiện đảm bảo; nội dung, chương trình tiếp tục đổi mới, cập nhật và bổ sung.

- Công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh được đầy đủ, kịp thời.

- Thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt, điều tra và xử lý dư luận xã hội; mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở hoạt động nền nếp; đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên được thường xuyên củng cố và bồi dưỡng.

- Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet bước đầu mang lại hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực tuyên giáo được chú ý.

- Công tác quản lý và tổ chức giao ban báo chí định kỳ được đi vào nền nếp và đổi mới nội dung, phương thức.

- Công tác nghiên cứu, biên soạn và phát hành lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của các địa phương và các ban, ngành được chú ý quan tâm.

- Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ được tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

2. Hạn chế

Chất lượng và hiệu quả hoạt động trên một số lĩnh vực công tác tuyên giáo còn có những hạn chế, khó khăn như:

- Đội ngũ cán bộ tuyên giáo nhiều nơi còn gặp khó khăn về biên chế, kinh phí hoạt động và kinh nghiệm thực tiễn.

- Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng có lúc, có nơi còn biểu hiện chưa nghiêm; việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo có nơi, có lúc chưa được chủ động.

- Việc bổ sung, cập nhật kiến thức các loại tài liệu trong giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện còn chậm.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dư luận xã hội có lúc, có việc chưa đi vào chiều sâu.

- Công tác phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh trong định hướng, quản lý báo chí và chấn chỉnh hoạt động báo chí có lúc, có việc chưa quyết liệt.

- Việc tuyên truyền kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 ngày mất của Người hiệu quả chưa cao.

- Việc tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực khoa giáo còn ít chú trọng, chủ yếu tập trung vào các báo cáo sơ, tổng kết.

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ có mặt còn chưa theo kịp với xu thế thời đại.
- Công tác phối hợp với một số cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy chế phối hợp tuy có quan tâm chỉ đạo song chưa thường xuyên, có việc chưa kịp thời.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

1. Chủ động, bám sát chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, tham mưu lãnh đạo công tác tuyên truyền, xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, nhất là tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới*” để góp phần đảm bảo an ninh chính trị, hoàn thành tốt công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020.

2. Tham mưu cấp ủy đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn trong công tác tuyên giáo nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025.

3. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công liên quan đến đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Tham mưu kế hoạch, hướng dẫn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương (khóa XII); nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.

5. Tham mưu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị.

6. Phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện*” và tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức của các trung tâm chính trị cấp huyện.

7. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về *tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đả bại sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”* trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó tập trung các nhiệm vụ:¹¹

8. Tập trung tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của

¹¹

- Chuyên đề năm 2020 về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh*”

- Biên soạn phát hành tập sách “*Những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ*” (giai đoạn 2016 - 2020).

- Hội nghị tổng kết, tuyên dương gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh (giai đoạn 2018 - 2020).

- Hướng dẫn và tổ chức các sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

đất nước và địa phương theo chỉ đạo của trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam... Trong đó, tập trung chỉ đạo tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

9. Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)

10. Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giao ban báo chí, cung cấp, định hướng thông tin báo chí, văn hóa - văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

11. Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

12. Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân*”, nhất là việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh và đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Bình Thuận.

13. Tiếp tục tăng cường củng cố và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên... Hàng quý, tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên.

14. Chủ động tham mưu tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại tỉnh (*viết gọn là Ban Chỉ đạo 35 - 16 tỉnh*).

15. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

16. Triển khai Đề án “*Nghiên cứu, nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử địa phương trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận*”; theo dõi việc triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “*Tiếp tục đẩy mạnh, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng*” và kế hoạch sưu tầm tư liệu nhân chứng qua các thời kỳ ở các huyện, thị, thành ủy.

17. Triển khai thực hiện Đề án do Liên minh Châu Âu (EU) hỗ trợ kỹ thuật về “*Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong công tác thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam*”.

18. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

19. Chủ trì tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo nhân dịp tết Nguyên đán, tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Thuận.

20. Tiếp tục tham mưu việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết về “*Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước*”; Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “*Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới*”.

21. Đôn đốc, kiểm tra giám sát và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết và các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên giáo:¹²

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương, (HN+T79)
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lưu BTGTU.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Thái Dương

12

- Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Xây dựng gia đình trong kỷ CNH, HĐH đất nước*”
- Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước*”
- Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội*”
- Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về “*Đổi mới nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự của Nhà nước và các hình thức khen thưởng bậc cao*”
- Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Bộ Chính trị về “*Chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội*”
- Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/18/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “*Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng*”
- Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố*”.
- Công tác tuyên giáo - dân vận cấp xã.
- Xây dựng báo cáo chuyên đề về “*Xây dựng Quy định về phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa học công nghệ*”
- Việc triển khai thực hiện các chương trình lý luận chính trị theo quy định của Trung ương.
- Bộ đề thi trắc nghiệm của chương trình bồi dưỡng đảng viên mới và chương trình nhận thức về Đảng.